

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước gặp gỡ, trao đổi với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí

22:48 02/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều 2/6/2023, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Chính phủ phát động; Ngày môi trường thế giới 05/6 và chào mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo tỉnh Bình Phước với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí tại TP. HCM.



Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Tham dự cuộc gặp gỡ, về phía đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, có đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên của hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương và Tp.HCM; lãnh đạo các phòng, ban của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp đồng hành.

Về phía tỉnh Bình Phước có đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng củng cố, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể kể đến một số con số khá ấn tượng mà Bình Phước đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 so với cả nước; Thu hút đầu tư trong nước được 15 dự án với số vốn là 3.500 tỷ đồng; Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI): 06 tháng đầu năm ước thu hút được 15 dự án với số vốn là 610 triệu USD, tăng gấp 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022 và đạt hơn 200% so với kế hoạch năm; Chỉ số PCI Bình Phước năm 2022 tăng 2,15 điểm (từ 62,17 điểm lên 64,32

điểm), tăng 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 43/63 tỉnh thành... Phó Chủ tịch tỉnh cho biết thêm, trong năm 2023, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm giải pháp, trong đó thúc đẩy 2 tuyến cao tốc, là: Gia Nghĩa (Đắk Nông). -Chơn Thành (Bình Phước) và TPHCM - Thủ Dầu Một (Bình Dương) - Chơn Thành. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh sẽ tổ chức 6 hội nghị xúc tiến đầu tư ở lĩnh vực giáo dục, du lịch...



Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa và quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Tại buổi gặp gỡ, Báo Người Lao động trao tượng trưng 10.000 lá cờ trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương”, 5.000 lá cờ trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cho lãnh đạo Tỉnh và một số hộ dân; trao tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng trích từ Chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”.



Lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhận tượng trưng 15.000 lá cờ từ đoàn công tác.



Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi của tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là dịp để các cơ quan báo chí cùng trao đổi, hiến kế cho tỉnh Bình Phước để phối hợp thông tin tuyên truyền và định hướng nhằm giúp địa phương ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp tại TP. HCM cũng tặng quà và kinh phí cho chương trình trồng cây rừng tại Bình Phước, gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng 150 triệu đồng; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tặng 100 triệu đồng; Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tặng 05 con bò cho 05 hộ nghèo ở huyện Bù Đăng tổng trị giá 65 triệu đồng; Công ty CP Sữa Việt Nam tặng thiếu nhi nghèo 100 thùng sữa Vinamilk.

Nhân dịp này, ngày 3/6/2023, đoàn phối hợp cùng một số đại diện các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Bình Phước tham gia trồng 3.300 cây gạo vàng trên diện tích 3,4 ha rừng tại trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với kinh phí 200 triệu đồng (bao gồm cây giống và chi phí chăm sóc trong thời gian 4 năm).

Ngọc Bích

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/lanh-dao-tinh-binh-phuoc-gap-go-trao-doi-voi-hoi-nha-bao-viet-nam-va-cac-co-quan-bao-chi>